



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 9 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,140 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,689,437 ราย รักษาหายเพิ่ม 9,933 ราย รักษาหายสะสม 1,561,790 ราย ยังรักษาอยู่ 110,113 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 116 ราย เสียชีวิตสะสม 17,534 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 58,298,700 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 237,971,261 ราย เสียชีวิต 4,856,344 ราย รักษาหาย 215,111,757 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดประชากรทุกประเทศให้ได้ 40% ก่อนสิ้นปี 2564 สหรัฐฯ รออนุมัติฉีดไฟเซอร์ให้เด็ก 5-11 ปี ก่อนวันขอบคุณพระเจ้า สวีเดน-เดนมาร์ก-ฟินแลนด์ พร้อมระงับระงับฉีดโมเดอร์นาแก่คนอายุน้อย หวั่นเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อิสราเอล-กาตาร์ ยืนยันไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีเพียง 1 เดือนแรกหลังฉีดเข็ม 2 จากนั้นจะค่อย ๆ ลดเหลือ 20% แต่ยังคงป้องกันการเสียชีวิตและป่วยหนักได้ อินเดีย เปิดโรงงานออกซิเจนทั่วประเทศหนุนสู้โควิด 19 สิงคโปร์ เจรจากับสหรัฐเพื่อจับคู่เปิดเส้นทาง “นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบ ไม่กักตัว” มาเก๊า ตั้งเป้าให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนถึง 80-90% มาเลเซีย อนุมัติฉีดบูสเตอร์ด้วยไฟเซอร์ให้ปชช. 18 ปีขึ้นไป อินโดนีเซีย อนุมัติวัคซีนซิฟแว็กซ์ตัวใหม่ของจีน

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์การฉีดวัคซีน

สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, INN, thejournalistclub,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงพื้นที่เยี่ยมจุดฉีดวัคซีน รพ.กระบี่ และจุดฉีดวัคซีน อบต.น้ำพุ จ.พังงา จากที่ได้เข้าไปสังเกตการณ์ขณะ จนท.ผสมวัคซีนไฟเซอร์ พบว่า จนท. ทุกคนมีความละเอียดอ่อนในการผสมอย่างมาก เพราะจะต้องผสมยากับน้ำเกลือและต้องให้ได้ขนาดโดส 0.3 มิลลิกรัม สำหรับ จ.กระบี่ เป็นพื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยวรองรับจาก จ.ภูเก็ต ประชาชนในพื้นที่ทุกคนที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน โดยคนในพื้นที่จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ป้องกันการลักลอบเข้าจังหวัดอย่างผิดกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรค

สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ mcot

-สธ. เผย ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วกว่า 58 ล้านโดส คาดเดือนต.ค. ฉีดครอบคลุมร้อยละ 60 ของประชากรตามเป้าหมาย เร่งควบคุมโรค 4 จ.ชายแดนใต้ ส่งวัคซีนเพิ่มเพื่อระดมฉีดพื้นที่เสี่ยงภายในสัปดาห์หน้า พร้อมเฝ้าระวัง ค้นหาแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนนำเข้ารับการรักษา และกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยืนยันวัคซีนไฟเซอร์ทยอยเข้าล็อตละ 1.5 – 2 ล้านโดสเพียงพอสำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีด รอบ 4 วันที่ผ่านมาฉีดแล้ว 1.5 แสนโดส ยังไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง

2. การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน

สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, bbc, pptvhd36)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการปฏิเสธฉีดไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-18 ปี ว่า อยากให้เชื่อข้อมูลทางหลักวิทยาศาสตร์มากกว่า ทั้งผู้เชี่ยวชาญ WHO ประเทศทางยุโรป ออสเตรเลีย และไทย ต่างยืนยันว่าไฟเซอร์ที่ฉีดให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่วนที่เผยแพร่ให้เกิดความหวาดกลัว เป็นข้อมูลเกินความเป็นจริง เป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ DNA ซึ่งจริงๆ แล้วไฟเซอร์เป็นวัคซีนชนิด RNA ดังนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ DNA ของมนุษย์ ส่วนการฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เบื้องต้นแล้ววิธีฉีดจะไม่แตกต่างกัน และขณะนี้คณะผู้เชี่ยวชาญก็ได้เก็บข้อมูลเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว

สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ INN, สำนักข่าวไทย) ทวีตช่อง 7, 9, NBT, ThaiPBS, TNN

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ขณะนี้ไฟเซอร์ที่สั่งซื้อทยอยเข้าไทยทุกสัปดาห์ เพื่อกระจายไปฉีดให้กลุ่ม นร. อายุ 12-17 ปี ดังนั้น จึงไม่ได้เป็นไปตามข่าวว่าวัคซีนไม่เพียงพอ บางโรงเรียนต้องจับฉลากฉีดวัคซีน จึงขอให้มั่นใจ วัคซีนมีเพียงพอ ภาพรวมการฉีดไฟเซอร์ในกลุ่ม นร. ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง พร้อมแนะนำการฉีดวัคซีนรวมคนจำนวนมากเด็กจะเกิดความกลัวและเกิดอาการคล้ายๆ กัน จึงควรจัดสถานที่ฉีดวัคซีนควรโปร่ง ไม่แออัด เปิดเพลงเพื่อผ่อนคลายความเครียดความกังวล ครูและบุคลากรทางการแพทย์ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถหายเองได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคกล้ามเนื้อหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ มีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน ความเสี่ยงหลังฉีดพบได้น้อยมาก แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ อาการคือ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย หรือเจ็บเวลาหายใจ สิ้น เป็นลม ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิด mRNA ควรสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการเหล่านี้ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังฉีด) ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์กรณีการฉีดวัคซีนในเด็ก ที่รัฐบาลไทยให้ฉีดไฟเซอร์ ว่า ความวิตกกังวลเป็นส่วนหนึ่ง เพราะทั้งวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ ครอบครัวของเด็กมีสิทธิที่จะแสดงความกังวลได้ ดังนั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้เสนอทางออกว่าควรฉีดวัคซีนเชื้อตายในเด็กแทน เพราะมีความปลอดภัยกว่า และหากต้องการให้มีความปลอดภัยสูงสุดที่สุด คือ การฉีดเข้าชั้นผิวหนังตั้งแต่ต้น

3. มาตรการควบคุมโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และวิธีลดผู้ติดเชื้อและอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย ด้วย 4 มาตรการ ดังนี้ 1. ฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายคือ สิ้นพ.ย. ฉีดเข็มแรก 75% เข็มสอง 55% และสิ้นธ.ค. เข็มแรก 85% เข็มสอง 70% 2.การป้องกันตนเองแบบครบวงจร 3.การตรวจ ATK ในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป และ 4.มาตรการ COVID Free Setting เพื่อให้การเปิดกิจการกิจกรรมต่าง ๆ มีความปลอดภัย ส่วนการติดเชื้อในพื้นที่ชายแดนใต้ ขณะนี้เร่งจัดส่งชุด ATK ยาฟาวิพิราเวียร์ 1 ล้านเม็ด และวัคซีนลงไปเพิ่มอีกว่าแสนโดส พร้อมให้ประสานพื้นที่และผู้นำทางศาสนาเร่งทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมารับวัคซีนมากขึ้น และตระหนักเรื่องมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์, isaranews, thenationtv, TNN)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย ที่ประชุม ศปก.ศบค. เห็นชอบปรับมาตรการการเดินทางด้วยเครื่องบิน ให้นำตามตำแหน่งบนเครื่อง จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ 75% และต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่พบเชื้อโควิดใน 72 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-พล.อ.สุพจน์ มาลาณีย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ยอมรับว่า มีแนวโน้มที่จะต้องออกมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดมากขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ หลังยังคงพบการแพร่ระบาดรุนแรงต่อเนื่อง ส่วนมาตรการจะเข้มงวดอย่างไรนั้น ยังไม่มีข้อสรุป จะหารืออีก 2 ครั้ง และนำเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้

3. อังกฤษปลดไทยออกจาก Red List

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., โพสต์ทูเดย์, INN, thejournalistclub)

-นายธานี แสงรัตน์ โฆษก.การต่างประเทศ กล่าวว่า อังกฤษพิจารณาปรับไทยออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงโควิด 19 ในกลุ่มประเทศสีแดง (Red List) แล้ว มีผล 11 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยจะต้องรับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR ในวันที่ 2 เมื่อเดินทางถึงอังกฤษเท่านั้น รับรองการฉีดวัคซีนจากไทย 4 ชนิดได้แก่ AZ, ไฟเซอร์, Moderna และ J&J โดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับแหล่งผลิตวัคซีน ส่วนคนไทยที่รับวัคซีน SV และ SP หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ยังต้องมีผลการตรวจ PCR ก่อนเดินทาง และกักตัวที่บ้านพักอีก 10 วัน

4. โควิดส่งผลต่อสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thestandard, ch7)

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันสุขภาพจิตโลก ตรงกับวันที่ 10 ต.ค. ของทุกปี จากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ส่งผลให้วัยรุ่นจำนวนมากต้องเผชิญกับความเครียด ความกังวล และภาวะซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง โดยกรมสุขภาพจิตจะติดตามเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยูนิเซฟ

5. ประสิทธิภาพชุดตรวจ ATK เลอู่ฝู

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ haipbs

-นายเอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ชี้แจง เรื่องที่ นพ.สสจ. นครศรีธรรมราช ให้ความเห็นว่าชุด ATK ของเลอู่ฝูให้ผลตรวจผิดพลาด พบว่ามีผลบวกสูงกว่า 50% ว่า ข้อมูลไม่น่าเป็นความจริง และไม่น่าแสดงผลที่ผิดพลาดมากขนาดนี้ จากผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ผ่านมา ชุดตรวจ ATK เลอู่ฝู มีผลบวกสูงไม่เกิน 5% หลังจากนั้นจะตรวจพิสูจน์ความจริงจาก กกก.ทางการแพทย์ สธ. อย่างเร่งด่วน เพื่อพิสูจน์ความจริง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอมเทค สวทช. กล่าวว่า กรณีนี้ชุดตรวจที่ผ่านมาการรับรองของ ออย. ยังใช้งานได้หมด ขึ้นกับความเสถียรถ้าไปใกล้กับคนติดเชื้อ และมีอาการแล้ว ก็ควรตรวจแบบโปรเฟสโปรเฟสชันแนลยูล</p> <p>6. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เพจ หมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพพร้อมข้อความมีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มไป 2 วัน แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว แต่ญาติและครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุมาจากวัคซีน เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและเยียวยา</p> <p>-ลุงสิ้นใจหลังฉีดเข็ม 2 ที่ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.นครนายก หลานขอความเป็นธรรม ระบุหมอเปลี่ยนสาเหตุการตายจนนง ตอนแรกบอกถูกลมโป่งพอง พอท้วงจึงเปลี่ยน ตัดสินใจส่งชันสูตร ผลพบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด</p> <p>7. คลัสเตอร์งานศพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, thejournalistclub, amarintv)</p> <p>-ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ระบุ พบการติดเชื้อในกลุ่มผู้เข้าร่วมงานศพ ระหว่าง 21 ก.ย.-7 ต.ค. มีผู้ติดเชื้อ 838 ราย ใน 30 จังหวัด 87 งาน 30 คลัสเตอร์ ที่มากที่สุดคือ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อ 148 ราย มีปัจจัยหลักมาจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ ไม่สวมหน้ากากอนามัย มีการรับประทานอาหารร่วมที่ต้องถอดหน้ากากดื่มสุรา และเล่นการพนันหลังงานศพ ซึ่งมีการล้อมวง ส่งเสียง สัมผัสใกล้ชิด เปิดหน้ากากออก สำหรับผู้ที่รู้ว่าติดเชื้อ หากจำเป็นต้องไปร่วมงานศพขอให้มีมาตรการป้องกัน</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติขอแนะนำเรื่องสูตรต่าง ๆ ในการฉีดวัคซีนเพื่อเสนอที่ประชุม EOC สธ. พิจารณาก่อนเสนอ ศบค.เห็นชอบ โดยการฉีดสูตรไขว้เข็มแรกเป็น AZ เข็ม 2 เป็นไฟเซอร์นั้นให้มีระยะห่างกัน 4-12 สัปดาห์ จะนำมาใช้แทนสูตรการฉีด AZ 2 เข็ม กรณีมีเหตุผลจำเป็นอื่น นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้แนะนำ ใช้วัคซีนสูตร SV+ไฟเซอร์ ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเพิ่มเติมอีกหนึ่งสูตร และฉีดเข็มกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ ในคนที่รับ AZ 2 เข็ม หลังผ่านไป 6 เดือนด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดเผยว่า ได้ทดสอบระดับภูมิคุ้มกันวัคซีนเข็มกระตุ้นบูสเตอร์โดสกับผู้ที่ฉีด SV แล้ว 2 เข็ม เปรียบเทียบระหว่างฉีดปริมาณ 1 ใน 5 ของโดสปกติเข้าใต้ผิวหนังกับฉีดปริมาณปกติเข้ากล้ามเนื้อ โดยฉีดด้วย AZ ในกลุ่มประชากร 18-60 ปี จำนวน 120 คน ภูมิคุ้มกันทั้งการสร้างแอนติบอดีและที่เซลล์ไม่แตกต่างกัน อาสาสมัครที่ได้รับ SV แล้ว 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันอยู่ที่ 128.7 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เมื่อรับ AZ เข็ม 3 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็น 1,652 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ขณะที่ผลทดสอบการฉีดไฟเซอร์เป็นบูสเตอร์โดสในกลุ่มประชากร 91 คน โดยอาสาสมัครรับวัคซีน SV มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันแบบแอนติบอดีอยู่ที่ 70 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เมื่อรับไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบเต็มโดสภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็น 4559 ยูนิตต่อมิลลิลิตร แบบครึ่งโดสเพิ่มขึ้นเป็น 3034 ยูนิตต่อมิลลิลิตร แต่ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 1 ใน 5 ของโดสปกติ ภูมิคุ้มกันได้ 2175 ยูนิตต่อมิลลิลิตร แสดงถึงผลฉีดใต้ผิวหนังได้ประสิทธิภาพสูงแต่น้อยกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อ</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำประชาชนตั้งสติให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย หลังขนย้ายสิ่งของควรมีการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณรอบที่พัก รักษาความสะอาดของน้ำ และดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ป้องกันอันตรายจากโรคที่มากับน้ำ อาทิ โรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้า หรือโรคนีหุน ฯลฯ และอุบัติเหตุจากไฟฟ้า หากพบผู้ประสบภัยไฟฟ้า อย่าเข้าไปช่วยเหลือโดยพลการ ขอให้ตั้งสติ สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่เกิดเหตุทันที พร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือยาง และรองเท้ายาง ก่อนทำการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปที่ปลอดภัย และติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สายด่วน 1669</p>	-
<p>6 ขั้นตอนทำน้ำสะอาดไว้ใช้ช่วงน้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นพ.สุรพรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 6 ขั้นตอนการทำน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคภายในครัวเรือนช่วงน้ำท่วม เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้ 1) ตักน้ำในบริเวณที่น้ำไม่เน่าเสียหรือมีกลิ่นเหม็นมาใส่ถังที่มีลักษณะทรงกระบอก 2)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตักเศษใบไม้ เศษไม้ เศษวัชพืช ออกให้หมด 3) ใช้ก้อนสารส้มกวนน้ำในถัง 4) กวนน้ำเป็นแนววงกลมให้สารส้มละลาย เมื่อเห็นตะกอนมีขนาดใหญ่ให้หยุดกวนแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนตะกอนตกสู่ก้นถัง 5) ค่อยๆ ตักน้ำใสส่วนบน ใส่ภาชนะที่สะอาด และวัดปริมาตรน้ำที่ได้ 6) หยดคลอรีนน้ำ 2% ในปริมาณ 1 หยด/น้ำ 1 ลิตร ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที โดยให้คลอรีนละลายในน้ำและฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึงก่อนนำน้ำมาใช้</p>	
<p>อาหารช่วงเทศกาลกินเจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, amarintv, thaipbs, newtv, thailandplus) ทีวีช่อง 5,ไทยรัฐทีวี -นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับ อย.ตรวจเฝ้าระวังอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจ โดยแบ่งอาหารเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ ตรวจพบดีเอ็นเอของเนื้อสัตว์ปนเปื้อน 2) อาหารประเภทเส้น ตรวจพบกรดเบนโซอิก ถ้าผู้แพ้อาหารนี้ได้รับในปริมาณสูง อาจทำให้เกิดผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย 3) ผักผลไม้สด ตรวจพบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในส้มและแอปเปิ้ล แนะนำรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ รับประทานอาหารให้หลากหลายชนิด และปรุงสุกใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thailandplus</p> <p>-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในช่วงของการถือศีลกินเจ ประชาชนมักบริโภคอาหารที่มีแป้งและไขมันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอาหารที่ต้องทอดหรือผัดด้วยน้ำมัน ถ้าหากไม่ระวังหรือไม่จำกัด การบริโภค อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ จึงขอแนะนำอาหาร 3 รายการ และ ชาสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ภาวะปะลาเจ ยาสามตรุนี ลาบเห็ด และชาสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ชามะตูม,ชาอู่ ชากระเจียบแดง ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ให้ห่างไกลโรค</p>	
<p>เตือนผิวหนังอักเสบจากตัวก้นกระดก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนระวังตัวก้นกระดก พบมากในหน้าฝน โดยจะปล่อยสารพิษพีเดอรินออกมาทำลายเซลล์เนื้อเยื่อผิวหนังได้ ทำให้ผิวหนังอักเสบ การรักษาอย่างถูกวิธี คือ เมื่อสัมผัสกับแมลงและสารพิษ ให้ล้างน้ำออกด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ ห้ามเกาเพราะจะทำให้ติดเชื้อซ้ำ การป้องกัน คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสแมลง ก่อนนอนควรปิดที่นอนและผ้าห่มให้แน่นใจว่าไม่มีแมลง ที่สำคัญ เมื่อแมลงมาเกาะตามร่างกาย อย่าตบหรือตีโดยตรง แต่ให้เป่าหรืออาจใช้เทปกาวใสมาแปะตัวแมลงออกไป หากโดนสารพิษแล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p>เตือนผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, pptvhd36, newtv, mcot, chiangmainews, thailandplus, thebangkokinsight</p> <p>-ภค.ญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และร.ก.รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย หลอกขายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มอีก 11 รายการ ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรมาใช้ ซึ่ง อย. ได้รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมายไว้ที่หน้าเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th</p>	
<p>หลายเครือข่ายลักลอบฉีดฟิลเลอร์เถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ ก่อนขึ้นแท่น) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thailandplus)</p> <p>-ภค.ญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และร.ก.รองเลขาธิการ อย. ระบุ อย. ร่วมกับ ปคบ. ตรวจค้นสถานเสริมความงามที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมจับกุมหมอกระเป่า ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมความงามผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 4,000,000 บาท จากการตรวจสอบพบมีการใช้ฟิลเลอร์ชนิดฉีด ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. มาฉีดให้กับผู้ใช้บริการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดอันตรายถึงขั้นเสียโฉมและเสียชีวิตได้ แนะนำเข้ารับบริการฉีดกับสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลตามกฎหมาย และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ ก่อนฉีดควรสอบถามและขอดูตัวสารที่ฉีดที่ว่าได้รับอนุญาตจาก อย.</p>	
<p>แพทย์หญิงปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก</p> <p>-ปคบ. ร่วมกับกรม สบส. รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ จนท.ตร. จับกุมผู้ต้องหาใช้เอกสารของแพทย์หญิงสมัครทำงานเป็นแพทย์นอกเวลาที่คลินิกเสริมความงามหลายแห่ง พร้อมของกลางชุดที่ผู้ต้องหาที่สวมใส่ขณะทำงานหัตถการ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตรวจสอบพบเคยถูกจับ 2 ครั้ง ศาลสั่งจำคุก 7 ปี เพิ่งพ้นโทษเมื่อเดือน ส.ค. กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก</p>	